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kostnað við framkvæmdir við Hagatorg - R19110129

1. Hvað hafa framkvæmdir við Hagatorg kostað til dagsins í dag? 2. Hvað er áætlað þær komi 
til með að kosta? 3. Hver hannaði breytingu á torginu? 4. Var verkið boðið út? 5. Hvers vegna 
var torgið ekki hannað samkvæmt lögum? 6. Er áætlað að ryðja breytingunum í burtu vegna 
ólögmæti þeirra? 


